



รายงานติดตามผลและสังเคราะห์องค์ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

จัดทำโดย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดย

มูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยุธยา

คำนำ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน โดย มูลนิธิสุทธธีรรัตน์ อยู่วิทยา ได้พยายามพัฒนาแนวคิด “ศาลานาโมเดล” มาใช้ในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ ทั้งด้านความรู้ กองทุน เครื่องมือแปรรูป ระบบตลาด และมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ อีกทั้งยังได้จัดตั้งบริษัทศาลา ออแกนิก วิลเลจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ด้านการตลาด โดยทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการเป็นชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้และสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์สำคัญคือ สร้างระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งหากสำเร็จจะกลายเป็นต้นแบบ (Model) ระบบการจัดการร่วมชุมชนกับเอกชนในการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ครบวงจร หรือ “ศาลานาโมเดล” (SALANA MODEL)

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวไร่ร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก มูลนิธิสุทธธีรรัตน์ อยู่วิทยา ให้ดำเนินการจัดทำ “รายงานติดตามผลและสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน” เพื่อติดตามผลและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการดำเนินการของโครงการศาลานาว่ามีผลอย่างไรต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและการจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ การพัฒนาตลาดเกษตรกรอินทรีย์ผ่านระบบการขายและการจัดการตลาดในรูปแบบใหม่ได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างไร และสามารถสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค ตลอดจนสร้างการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคให้เกิดขึ้นดังเป้าหมายได้หรือไม่อย่างไร และจะมีแนวทางใดที่จะยกระดับให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จในการจัดการร่วมระหว่างชุมชนกับเอกชนในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะทำงานของมูลนิธิสุทธธีรรัตน์ อยู่วิทยา บริษัทศาลา ออแกนิก วิลเลจ จำกัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานฉบับนี้

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งในการถอดบทเรียนการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในอนาคต จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการร่วมชุมชนกับเอกชนในการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ครบวงจร เพื่อสามารถนำโมเดลดังกล่าวไปขยายต่อสำหรับกรณีศึกษาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

คณะผู้วิจัย